
TJARNARBÍÓ

Þéttsetnasta 
svið landsins 
og aðal svið 
íslenskra 
atvinnu 

sviðslistahópa



HVAÐ VIÐ GERUM

● Við sýnum flest verk eftir atvinnu sviðslistahópa á 
landinu.       

● Við frumflytjum flest ný íslensk verk íslenskra leikhúsa á 
hverju ári en sýnum líka flest verk erlendra 
sviðslistahópa.

● Á þessu leikári sýna 45 leikhópar sýningar sínar á 
þessu eina sviði Tjarnarbíós. 

● Meira en 300 listamenn hafa atvinnu af því að setja upp 
sýningar í Tjarnarbíó þetta leikárið. 



ÞAÐ SEM VIÐ HÖFUM UNNIÐ AÐ

● Við endurhönnuðum framhúsið og fórum í framkvæmdir sl.sumar.

● Við bjuggum til nýtt lítið svið.

● Við tókum í notkun nýja, notendavænni og söluvænni heimasíðu.

● Við hófum að kenna námskeið í markaðssetningu fyrir listamenn og 
framleiðsluteymi leikársins sem hefur stórbætt aðsókn á sýningar.

● Við buðum til samstarfs 2022/2023 mesta fjölda listamanna í sögu 
Tjarnarbíós.



Við rifum út gamla barinn sem tók hálft framhúsið 
og sköpuðum þannig meira pláss fyrir gesti.



Á litla sviðinu eru ótal mismunandi viðburðir 



Nýr bar/miðasala tekur nú á móti gestum er þeir ganga inn í leikhúsið. Það er hagræðing að 
hafa bar og miðasölu á einum stað og nú er þetta rýmið notað, en áður var þetta ónýtt rými.



Við létum hanna heimasíðu sem miðar sérstaklega að því að hámarka sölu 



Við kennum nú hópunum 
að markaðssetja sýningar 
sínar. 
Þetta hefur gefið mjög 
góða raun.





SKIPULAG SVIÐSINS



HVERNIG ÞETTA VIRKAR
● Í byrjun hvers árs kemur í ljós hvaða sviðslistahópar hljóta styrk frá ríki til 

að framleiða sviðslistaverk. Síðast var sótt um styrk fyrir 111 verkum. 
Flestir hópar sækja um að setja upp í Tjarnarbíó. 
○ Tjarnarbíó skilið eftir: Hópar sem þurfa góðan tækjabúnað, aðstöðu 

fyrir stærri sýningar og meiri markaðs aðstoð sækja um í Þjóðleikhúsi 
eða Borgarleikhúsi.

● Við fáum líka ógrynni umsókna frá atvinnu sviðslistafólki/hópum sem ekki 
hafa fengið styrk, en eru að reyna að skapa sér vettvang til að sýna og 
hafa tekjur af list sinni.

● Í hverri viku fáum við umsóknir frá erlendum sviðslistahópum og reynum 
að koma einhverjum þeirra að, en við látum íslensku hópana ganga fyrir. 

● Við reynum líka að koma þeim hátíðum að sem sækja um.



STAÐAN HJÁ SVIÐSLISTASENUNNI

● Á undanförnum 15 árum hefur sviðslistafólki fjölgað til muna á landinu með 
nýjum deildum LHÍ. Það eru að útskrifast yfir 30 manns úr þessum deildum 
næstum hvert ár en ekkert atvinnuumhverfi sem tekur á móti þeim, nema 
helst Tjarnarbíó.

● Á sama tíma hefur sviðum fækkað verulega í Reykjavík. Áður gátu 
sviðslistahópar æft og sett upp sýningar í rýmum eins og Iðnó, Gamla bíó, 
Austurbæjarbíó, Loftkastalanum, Norðurpólnum, Lindarbæ, Höfðaborgina í 
Tryggvagötu, húsnæði Möguleikhússins, Kaffileikhúsinu, Skemmtihúsinu og 
fleiri minni rýmum. 

● Tjarnarbíó er því að taka á móti flestum sviðslistahópum á landinu.



● Við stefnum í metleikár í áhorfenda- og sölutölum.
● Til og með janúar 2023 er gestafjöldi Tjarnarbíós orðinn 10.475 manns og 

miðasala komin í 45,1mkr.
○ Sé horft til útleiguviðburða, listahátíða o.s.fv. má hæglega tvöfalda gestatöluna.

● Stærsta leikár Tjarnarbíós þar áður var leikárið 2017-2018 þegar gestafjöldi 
var 15.021 manns og miðasala var 45,7mkr.

● Markmið stjórnenda að auka virði gesta.

Miðasala
○ 2019/2020: 3.175kr/gest
○ 2022/2023: 4.307kr/gest

36% aukning

Veitingasala
○ 2019/2020: 1.080kr/gest
○ 2022/2023: 1.486kr/gest

38% aukning

2022/2023 - MET LEIKÁR







● Þrátt fyrir mikinn vöxt er reksturinn enn ótryggur - Stutt í taprekstur.
● Launakostnaður er verulega íþyngjandi - 4,5mkr á mánuði eða vel ríflega 

tvöfalt framlag Reykjavíkurborgar.
○ Þó skorið við nögl - Viðvarandi undirmönnun.
○ Laun fastráðinna um 300þkr undir markaðslaunum.

● Framlegðarhlutfall miðasölu lágt - 15% til 20%
● Mikil verðbólga síðustu ár - Framlag Reykjavíkurborgar hefur rýrnað um 12% 

að raunvirði frá síðasta samningi og sú rýrnun bara eykst á meðan ekki 
kemur til leiðrétting.

● Ójafnt gefið - Væri framlag Reykjavíkurborgar til Tjarnarbíós sama hlutfall 
rekstrartekna og í tilfelli Leikfélags Reykjavíkur væri það ríflega tvöfalt hærra, 
eða um 45mkr.*

*Mv. síðasta óskerta leikár.



STÖÐUGILDIN Í TJARNARBÍÓ

● Í kjarnateymi leikhússins starfa 5 manns í 4 stöðugildum: Leikhússtjóri, 

Framkvæmdastjóri (líka markaðsstjóri), Framhússtjóri (kaffihús og miðasala), 

tæknistjóri í 50% starfi og sviðsstjóri í 50% starfi. 

● Það eru örar skiptingar á starfsfólki hússins. Það er vegna þess að allir þurfa 

að vinna mun meira en þau stöðugildi sem þau eru ráðin í og launin eru ekki í 

samræmi við vinnuframlag. Við þurfum þrjú stöðugildi í viðbót til að halda úti 

eðlilegri starfsemi. 

● Það vantar 1 stöðugildi fyrir tæknistjórn.

● Það vantar 1 stöðugildi markaðs- og kynningarstjóra.

● Það vantar 1/2 stöðugildi sviðsstjóra og 1/2 stöðugildi miðasölustjóra.



● Tjarnarbíó neyðist til að draga saman 
seglin á næsta leikári og bjóða færri 
hópum en áður til samstarfs.

● Við ráðum ekki við að sinna meira en 
10-15 sviðslistahópum.

● Hvert fara hinir hóparnir? 

VEGNA ÞESS AÐ OKKUR VANTAR FLEIRI STÖÐUGILDI
OG VEGNA ÞESS AÐ TÆKJAKOSTUR ER AÐ HRUNI KOMINN



TÆKNIN 
● Starfseminni er það þröngur stakkur búinn að það má ekkert út af 

bregða. Þetta er stærsti vandi okkar því allur tækjabúnaður sem 

borgin skaffaði árið 2014 er úr sér genginn, úreltur og jafnvel 

ólöglegur og við þurfum alltaf að krossa fingur að ekkert gerist, svo 

að ekki þurfi að fella niður viðburði, sem er fráhrindandi fyrir gesti og 

er tap fyrir bæði listafólkið og okkur.

● Við höfum þrábeðið ár eftir ár um að tækjabúnaður okkar sé 

uppfærður en talað fyrir daufum eyrum.

● Nú er komin upp sú staða að mjög mikið í húsinu er ónýtt og þess 

vegna stór kostnaður að endurnýja tæknibúnað hússins.



● Við þurfum að fá samning við Reykjavíkurborg um árlegar greiðslur fyrir 
tækjakostnaði. Við höldum ekki úti starfsemi nema með tækjabúnaði. 

● Við þurfum að fá samskonar samning eins og Leikfélag Reykjavíkur fær um 
tæknibúnað.

● Með árlegu framlagi til fastafjármuna í samræmi við afskriftir tækjabúnaðar, 
sem og fjárfestingar- og endurnýjunaráætlun er hægt að bregðast við 
jafnóðum og viðhalda virði tækja, í stað þess að biðja um himin háan styrk á 
10 ára fresti þegar allt er farið að bila og kostnaðurinn orðinn gífurlegur, líkt og 
staðan er núna.



● Á síðasta leikári fór sjálfstæða sviðslistasenan í samfélagsmiðla herferð sem sneri að því 
að ná eyrum ráðamanna til að hjálpa okkur að leysa sviðs- og aðstöðu vandann.

AÐSTAÐAN og #stækkumtjarnarbio



AÐSTAÐAN NÚNA

● Við erum með aðstöðu sem rúmar 6 
leikara/tónlistarfólk í sýningu. 

● Þetta þýðir að við getum ekki tekið á móti stærri 
sýningum.

● Við erum með 8fm leikmyndageymslu. Það segir 
sig sjálft að þá er leikhópum okkar leikhúss 
mismunað, þar sem við getum aldrei sýnt 
leiksýningar með stórum og metnaðarfullum 
leikmyndum eins og hin leikhúsin geta gert. 

● Við erum ekki með æfinga aðstöðu en það er 
forsenda þess að búa til leikhús.

● Við erum óteljandi leikfélög á meðan eitt leikfélag 
fær styrki til að halda úti sínu leikhúsi. Nú þarf að 
jafna leika.



ÆFINGAAÐSTAÐAN SEM VANTAR Í TJARNARBÍÓ

Á Tjarnargötu 12, húsinu við 
hlið Tjarnarbíós er fullkomin 
aðstaða á 2.hæð hússins til 
þess að gera æfingaaðstöðu 
sem við þurfum fyrir 
sviðslistahópa á 
dagvinnutíma. Seinni part 
dags viljum við nota slíka 
aðstöðu undir barnakennslu 
og vera með Leiklistaskóla 
Reykjavíkur en hann er ennþá 
ekki til.



ANNAÐ SVIÐ 
Í bakporti Tjarnarbíós er 
mikið útirými sem á eldri 
teikningum er kallað ,,
útileikhús”. 

Það væri ekki aðeins 
praktískt að byggja annað 
svið hér vegna 
staðsetningar og vegna 
þess að lóðin er til, heldur 
myndi þarna geta orðið til 
breitt svið (ólíkt sviðinu 
okkar) til að mæta ólíkum 
listformum, sérstaklega 
danssýningum. Þarna væri 
hægt að hafa 80-100 
áhorfendur sem er einmitt 
stærð sem vantar í 
Reykjavík.



Samstarf Tjarnarbíós og Reykjavíkurborgar

● Núgildandi samstarfsform hefur verið síðan 2013
● Tjarnarbíó uppfyllir kröfur sem Borgin gerir til leikhússins en oft með 

erfiðismunum eða skemur en við svo gjarnan vildum. 

Kröfur ekki í samræmi við fjárframlag

● Tjarnarbíó nýtist aðeins til æfinga síðustu 1 - 3 vikur fyrir frumsýningu verka. 
Fyrir það þurfa leikhópar að æfa annars staðar með tilheyrandi kostnaði.

● Hvorki fjármagn né aðstaða til listuppeldis barna og ungmenna umfram 
samstarf við eitt eða fleiri barnaverk á hverju leikári.

● Fjárhagslegt tap af samstarfi við hátíðir skerðir möguleika Tjarnarbíós til 
þátttöku. 



Samstarf Tjarnarbíós og Reykjavíkurborgar

Stjórnendur Tjarnarbíós brenna fyrir íslenskum sviðslistum og vilja uppfylla 
skyldur leikhússins gagnvart sjálfstæðum atvinnuleikhópum, líkt og lagt er upp 
með í stefnu leikhússins og samningi milli Tjarnarbíós og Borgar, eins vel og 
frekast er unnt. Ætli Reykjavíkurborg að gera Tjarnarbíói það kleift, sem og í 

leiðinni uppfylla þau stefnumál er hún sjálf hefur lagt til grundvallar í nýrri 
menningarstefnu, þarf að tvöfalda það rekstrarfé sem leikhúsið fær úr opinberum 

sjóðum. Tjarnarbíó er sprungið, starfsfólk úrvinda og tækjakosti á forsjá Borgar 
hefur verið leyft að grotna niður og úreldast. Nú þarf raunverulegt átak til að stuðla 

að og styðja áframhaldandi rekstur þessa mikilvæga og einstaka sviðslistahúss 
eins og þörf krefur, með tilheyrandi fjárfestingu í innviðum, mannauði og aðstöðu. 

Stjórnendur Tjarnarbíós eru tilbúnir þegar kallið kemur.



TAKK FYRIR


